

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 600,000
Ad Rate: 750

Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

วันที่: อาทิตย์ 3 สิงหาคม 2557

ปีที่: 35

ฉบับที่: 12161

หน้า: 4(บน)

Col.Inch: 59.26 Ad Value: 44,445

PRValue (x3): 133,335

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: บุคคลแนวหน้า

บุคคล แนวหน้า

แนวหน้าหนังสือพิมพ์คุณภาพ ทุกบรรทัดคือสาระและข้อเท็จจริง... ■■■
“พล.อ.ธวัชชัย สมุทรสาคร” สมาชิกสภานิติบัญญัติ (สนช.) ยืนยันว่า
วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคมนี้ จะยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่ง สนช. ต่อ
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา... ■■■ เหตุผลก็คือ มีลักษณะต้องห้ามของ
การเป็น สนช.ตามที่รัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 มาตรา 8(1)
ว่าด้วยการดำรงตำแหน่ง หรือเคยดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมืองภายใน
ระยะ 3 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นสนช. ... ■■■ สำหรับคนที่ยังไม่คุ้น
กับชื่อ “พล.อ.ธวัชชัย สมุทรสาคร” อดีตแม่ทัพภาค 2 ที่กลายเป็นคนดัง
ในช่วงเวลาข้ามคืนว่าเข้ามาข้องแวะกับการเมืองได้อย่างไรนั้น “คชสีห์”
อธิบยาที่มาก็ไปสั้น ๆ ดังนี้... ■■■ “พล.อ.ธวัชชัย” หรือ “บิ๊กเอี่ยม” เป็น
คนโคราช มีความสนิทสนมแนบแน่นกับ “สุวัจน์ ลิปตพัลลภ” แกนนำ
พรรคชาติพัฒนา ตั้งแต่สมัยเป็นรองแม่ทัพภาค 2... ■■■ เลือกตั้งครั้งล่าสุด
“สุวัจน์” จึงชวนมาลงสมัครโดยให้เกียรติเป็นปาร์ตี้ลิสต์เบอร์ 1 ของพรรค
จากนั้นได้ถูกเลือกให้เป็นรองหัวหน้าพรรค ซึ่งก็เพราะเหตุจากการรับตำแหน่ง
รองหัวหน้าพรรคนี้เองที่ทำให้ “พล.อ.ธวัชชัย” มีคุณสมบัติที่ขัดกับ
รัฐธรรมนูญชั่วคราว ที่ห้ามดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองภายในระยะเวลา
3 ปีก่อนจะได้รับตำแหน่ง... ■■■ “พล.อ.ธวัชชัย” เป็นเพื่อนร่วมรุ่นตท.12
กับ “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” หัวหน้าคสช. ตลอดชีวิตรับราชการทหาร
ไม่มีอะไรค้างพริ้ว ฉะนั้น ก็ต้องคอยดูว่าเพื่อนจะปลอบใจเพื่อนยังไง?... ■■■
สมาชิกสภานิติบัญญัติ (สนช.) ทั้ง 200 ชีวิต เริ่มเข้าทยอยรายงานตัว
กันเรื่อยๆ โดยกำหนดจัดรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภาครั้งแรกในวันที่ 7 ส.ค.
ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม และถ้าเวลาไม่คลาดเคลื่อน ก็จะเปิดประชุม
สภานิติบัญญัติแห่งชาตินัดแรกในวันที่ 8 ส.ค. เวลา 09.00 น. ... ■■■
สเต็ปต่อไป ก็คือจะมีการเลือกประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตามมา
ด้วยไฮไลท์สำคัญคือ การทูลเกล้าฯนายกรัฐมนตรีนคนใหม่ ก่อนจะตั้งคณะ
รัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดิน รวมทั้งสถาปนาปฏิรูป ซึ่งทั้งหมดนี้คือ
โรดแมประยะที่สองที่ “พล.อ.ประยุทธ์” และคสช.วางเอาไว้ โดยจะเสร็จสิ้น
ไม่เกินเดือนกันยายนี้... ■■■ หลังประกาศรายชื่อ 200 สนช. อาจมีเสียงดังกว

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 600,000
Ad Rate: 750

Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

วันที่: อาทิตย์ 3 สิงหาคม 2557

ปีที่: 35

ฉบับที่: 12161

หน้า: 4(บน)

Col.Inch: 59.26

Ad Value: 44,445

PRValue (x3): 133,335

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: บุคคลแนวหน้า

ทหารได้สัดส่วนมากที่สุด เพราะได้ที่นั่งเกินร้อยคน แต่ “คชสีห์” เห็นว่าไม่ใช่เรื่องแปลก เพราะสาระนั้นอยู่ที่เมื่อเข้ามาแล้วสามารถทำงานได้หรือไม่ และเป็นไปตามกรอบเวลาที่คช.วางเอาไว้หรือไม่ นี่เอง สาระนั้นมันอยู่ตรงนี้...■■■ วันนี้ คช.ทำให้เห็นแล้ว คือเดินไปตามเงื่อนไขเวลา กรอบโรคแม่ที่วางเอาไว้เป๊ะๆ ตอนนี่คือโรคแม่ขั้นที่สอง พอเริ่มมีสภาพปฏิรูปมีคณะกรรมการยกย่องรางวัลรัฐธรรมนูญ ก็ถือเป็นโรคแม่ขั้นสุดท้ายใช้เวลา 1 ปี ปลายปีหน้าก็ได้เลือกตั้งใหม่กัน...อย่าแปลกใจว่า ทำไมสนช.ถึงได้ชักธงเชียร์ว่า “พล.อ.ประยุทธ์” เหมาะสมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรี ไม่ได้เชียร์เพราะได้รับแต่งตั้งจากคช.ให้เป็นสนช. แต่เชียร์เพราะเป็นบุคคลที่เหมาะสมที่สุด...■■■ ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) สำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่องประชาชนคิดอย่างไรกับไผ่คณะรัฐมนตรี (ครม.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พบว่า ประชาชนร้อยละ 80.5 เห็นว่า พล.อ.ประยุทธ์ จะสามารถเป็นนายกรัฐมนตรีที่ประชาชนสามารถพึ่งพาได้ หากสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เสนอชื่อให้เป็นนายกรัฐมนตรี...■■■ เรื่องของเรื่องมันเลยกลายเป็นว่า ทุกสังคมต่างเห็นพ้องต้องกันว่า “พล.อ.ประยุทธ์” สมควรและเหมาะสมที่จะเป็นนายกฯ ซึ่ง “คชสีห์” เห็นว่าก็คงจะเป็นไปตามนี้ ไม่ได้มีอะไรที่น่าเซอร์ไพรส์ รอแค่क्रम.ชุดใหม่ว่าจะเกาะใครมารับตำแหน่งเท่านั้น...■■■ สารพัดโผเริ่มปล่อยรายชื่อกันออกมาแล้ว แต่ที่ตรงกันก็คือ รองหัวหน้าคช.จากทุกเหล่าทัพ จะเข้ามามีตำแหน่งในครม. และที่ขาดไม่ได้ก็คือ “วงษ์สุวรรณ คอนเนคชั่น” นำโดย “พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ” รวมทั้ง “พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา” อดีตผบ.ทบ. จะเข้ามามีตำแหน่งรัฐมนตรีด้วย...■■■ ที่กล่าวขานกันมากก็คือ ปลัดกระทรวงที่ทำหน้าที่รัฐมนตรีอยู่ในปัจจุบันนี้นั้น บางคนทำงานได้ดี เข้าตากรรมการอย่างคช.ก็อาจจะได้เข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีอย่างเต็มตัวเลย คือ “จิรศักดิ์ สุคนธชาติ” ปลัดฯแรงงาน ซึ่งจะเกษียณในปีนี้อีกคนคือ “วิเชียร ขวาลิต” ปลัดฯการพัฒนาสังคมฯ แต่คนนี้อาจจะมีปัญหาตรงที่จะเกษียณในปี 2558...■■■ ตบท้ายสัปดาห์นี้ พรรคประชาธิปัตย์ แสดงจุดยืนออกมาชัดเจนแล้วว่า จะไม่เสนอชื่อสมาชิกพรรคเข้าไปนั่งในสภาปฏิรูปแห่งชาติ เพราะเกรงข้อครหาว่านักการเมืองอาจจะเขียนกฎหมายเอื้อประโยชน์ให้กับตัวเอง...■■■ นี่คือนักการเมือง แต่เรื่องของอำนาจมันไม่เข้าใครออกใคร พรรคการเมืองอื่นๆ จึงยังเงียบกริบ!!...■■■

คชสีห์